

TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *716*ĐOBC-TCKT

V/v: Giải trình một số nội dung tại Báo cáo soát xét
BCTC giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết
thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trước hết, Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí (“Công ty”) xin gửi tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lời chào trân trọng.

Công ty xin giải trình kết luận ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh trên báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét như sau:

1. Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ:

“Nhu trình bày tại Thuyết minh số 13 phần Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin gia hạn và sang tên cho Công ty quyền sử dụng đất của các lô đất tại địa chỉ 35G và 35D, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ này, Công ty chưa nhận được quyết định chính thức của Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu về vấn đề trên. Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh đối với khoản mục tài sản cố định vô hình và các tài khoản có liên quan khác trên báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017 hay không.”

Tại thời điểm lập báo cáo, Công ty đã làm việc với Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm thủ tục xin gia hạn và chuyển quyền sử dụng đất tại 35G và 35D, đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu. Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của các Sở ban ngành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Giám đốc Công ty đánh giá và tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn và chuyển quyền sử dụng đất tại địa điểm nêu trên trong thời gian sắp tới.

2. Vấn đề cần nhấn mạnh:

“Nhu trình bày tại Thuyết minh số 29 phần Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, Công ty có các khoản công nợ đang tranh chấp với nhà cung cấp và công nợ tiềm tàng về thuế giá trị gia tăng, lãi phạt chậm nộp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận nhưng chưa xuất hóa đơn.”

Đến ngày lập báo cáo này, Công ty chưa ghi nhận bất kỳ một khoản công nợ phải trả thuế giá trị gia tăng và lãi phạt chậm nộp có thể có liên quan đến doanh thu đã ghi nhận nhưng chưa xuất hóa đơn.

Ban Giám đốc Công ty đánh giá và tin tưởng rằng các khoản công nợ tiềm tàng nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017.

Bằng Công văn này, Công ty kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận theo nội dung giải trình trên của Công ty.

Cũng bằng Công văn này, Công ty kính đề nghị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam xác nhận ý kiến giải trình nêu trên.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung giải trình trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu: VT, P.TCKT.

**PHỤ TRÁCH
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Minh Công**

Số: 180 /VN1A-HN-CV

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Về việc: *Xác nhận giải trình của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về một số nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017 đã được soát xét.*

Thưa các Quý Ông,

Phúc đáp Công văn số 716/ĐOBC-TCKT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Quý Công ty về việc giải trình "Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ" và "Vấn đề cần nhấn mạnh" của kiểm toán viên trong Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017, chúng tôi xác nhận ý kiến giải trình tại Công văn số 716/ĐOBC-TCKT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Quý Công ty gửi Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là phù hợp với các giải trình Công ty đã cung cấp cho kiểm toán viên trong quá trình soát xét, các vấn đề này đã được trình bày trong Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017 số 269/VN1A-HN-BC ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Chí Dũng